

## มติที่ประชุมโดยย่อ

การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี -	- ไม่มี -
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง การแต่งตั้งสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัย ชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานการประชุมสภาวิชาการสถาบัน วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔	ที่ประชุมรับทราบผลรายงานการประชุมสภาวิชาการสถาบัน วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔	ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน - ไม่มี -	- ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภา วิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อโปรดทราบ วาระที่ ๔.๑ เรื่อง เรื่องแผนการปรับโฉม (Reinventing) เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การเลือกประธานสภาวิชาการสถาบัน วิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) เป็นประธานสภาวิชาการ เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานการ ประชุมสภาวิชาการโดยวิธีเปิดเผย และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์ภร กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน เป็น ประธานกรรมการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๕.๒ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) จาก นายพรชัย จันทะคุณ เปลี่ยนเป็น <b>นายสุเกษม พาพิณิจ</b>
วาระที่ ๕.๓ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและวิทยาลัยชุมชนยโสธร	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรตามที่เสนอ
วาระที่ ๕.๔ เรื่อง ขอปิดหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนและหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภาษาพม่า เพื่อการสื่อสาร ของวิทยาลัยชุมชนตาก
วาระที่ ๕.๕ เรื่อง การเสนอรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำตารางรายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน และเป็นรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ที่จะประเมินวิทยาลัยชุมชนในรอบนี้เสนอสภาวิชาการในคราวต่อไป
วาระที่ ๕.๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ <b>รองศาสตราจารย์ วิเชียร ชูติมาสกุล</b> เป็นประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์ที่ประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยให้มีองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์ที่ประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ วาระที่ ๖.๑ เรื่อง สภาวะเศรษฐกิจในมุมมองของภาคเอกชน	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ <b>คุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์</b> กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิฯ นำเสนอบทสรุปจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เพื่อเป็นการสะท้อนแนวทางในการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชน ทั้งในแง่หลักสูตร กำลังคนหรือการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น
วาระที่ ๖.๒ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์ ผู้จัดทำมติย่อการประชุม	นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ ผู้ตรวจย่อการประชุม